

โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1. หลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต

หลักสูตรที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือมีคุณภาพสูงในเชิงวิชาการในระดับสูงกว่าชั้นปริญญาโท มี 2 แบบ คือ

แบบ 1 เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ไม่มีการเรียนรายวิชา หรืออาจมีการเรียนรายวิชาก็ได้แต่มิบังคับหน่วยกิต

แบบ 1.2 (เดิม 1(1)) สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี ต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

แบบ 1.1 (เดิม 1(2)) สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท ต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

แบบ 2 เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงทางวิชาการ และมีการเรียนรายวิชา

แบบ 2.2 (เดิม 2(1)) สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี ต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

แบบ 2.1 (เดิม 2(2)) สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท ต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือ ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาแล้ว ประกอบด้วยรายวิชารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

3. หลักสูตรปริญญาโทบัณฑิต

หลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและ/หรือการวิจัยในสาขาต่างๆ ในระดับสูงกว่าชั้นปริญญาตรี มี 2 แบบคือ

แผน ก เน้นการทำวิจัยโดยให้มีการทำวิทยานิพนธ์

แบบ ก 1 (เดิม แผน ก แบบ ก(1)) มีการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียวไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต หรืออาจมีการเรียนรายวิชาก็ได้ แต่ไม่บังคับหน่วยกิต

แบบ ก 2 (เดิม แผน ก แบบ ก(2)) ประกอบด้วยรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ข เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตและไม่เกิน 6 หน่วยกิต รวมรายวิชาและการศึกษาค้นคว้าอิสระตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และมีการสอบประมวลผลความรู้ (Comprehensive Examination)

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว ประกอบด้วยรายวิชารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

หมายเหตุ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7 โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

ระดับปริญญาเอก แบบ 1(1) เปลี่ยนเป็น แบบ 1.2
 แบบ 1(2) เปลี่ยนเป็น แบบ 1.1
 แบบ 2(1) เปลี่ยนเป็น แบบ 2.2
 แบบ 2(2) เปลี่ยนเป็น แบบ 2.1

ระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก(1) เปลี่ยนเป็น แผน ก แบบ ก 1
 แผน ก แบบ ก(2) เปลี่ยนเป็น แผน ก แบบ ก 2
 แผน ข ไม่เปลี่ยนแปลง

หลักสูตรที่เปิดสอนภาคปกติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาราชการ

หลักสูตรที่เปิดสอนโครงการพิเศษ

เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตลอดวัน และอาจมีเรียนเย็นวันศุกร์